

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 5905 - THỨ TƯ NGÀY 25/8/2021 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

KỶ NIỆM 76 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

50 bác sỹ, điều dưỡng lên đường hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh



Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp phát biểu chia sẻ, động viên các bác sỹ, điều dưỡng trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.

Ngày 24/8, tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Sở Y tế tỉnh đã tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ nhân lực chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế để góp phần chung sức cùng TP Hồ Chí Minh nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

Tham dự lễ xuất quân có các đồng chí: Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

và các đơn vị y tế trong toàn ngành.

Với mục tiêu góp phần đẩy lùi, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh nói riêng và trên địa bàn toàn quốc nói chung, ngành Y tế Lâm Đồng đã cử 50 cán bộ y tế có kinh nghiệm, năng lực, trình độ, nhiệt tình, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chống dịch COVID-19. Trong đó, có 10 bác sỹ và 40 điều dưỡng thuộc các đơn vị y tế: Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phục hồi Chức năng, Bệnh viện Y học Cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Y học Cổ truyền Bảo Lộc, Trung tâm Y tế Di Linh... XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Phải lấy việc làm thực tế mà hướng dẫn Nhân dân ta xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”

HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP,
NXB. CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT,
HÀ NỘI, 2011, T.12, TR. 624

Sắc đỏ trên những vườn rau xanh



Tình nguyện viên áo đỏ ở Đức Trọng đã và đang hỗ trợ người dân khó khăn vì dịch COVID-19 bằng những việc làm thiết thực.

TRANG 5

Cải cách hành chính ngành Giáo dục hướng đến đồng bộ



Cải cách hành chính là khâu đột phá của ngành Giáo dục và Đào tạo khi thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

TRANG 4

Hỗ trợ các đơn vị vận tải hành khách chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19



TRANG 7

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG
VÕ NGUYỄN GIÁP (25/8/1911 - 25/8/2021)

VÕ NGUYỄN GIÁP

Vị Đại tướng lừng danh
tận trung báo quốc

Nhà giáo Hồ Cơ ở phường Thành Công (Hà Nội) đã kính tặng Đại tướng đôi câu đối: Văn lo vận nước văn thành võ/ Võ thấu lòng dân võ hóa văn. Cuộc đời Võ Nguyễn Giáp gắn với một võ tướng lừng danh, nhưng dường như lại cũng gắn rất chặt với “văn”. TRANG 2

Túi gạo nghĩa tình,
cùng người dân vượt
qua đại dịch COVID-19

TRANG 5

KINH TẾ

Khi Ngân hàng Chính sách xã hội đồng hành cùng người sử dụng lao động

TRANG 3

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Lạc Dương: Tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng trong đại dịch COVID-19 bùng phát

TRANG 6

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYỄN GIÁP (25/8/1911 - 25/8/2021)

Nhà giáo Hồ Cơ ở phường Thành Công (Hà Nội) đã kính tặng Đại tướng đôi câu đối: Văn lo vận nước văn thành võ/ Võ thấu lòng dân võ hóa văn. Cuộc đời Võ Nguyên Giáp gắn với một võ tướng lừng danh, nhưng dường như lại cũng gắn rất chặt với “văn”.



VÕ NGUYỄN GIÁP Vị Đại tướng lừng danh tận trung báo quốc

1. Khi sinh thời, ở tuổi 80, Đại tướng vẫn thường đọc lại cho con cháu nghe về những triết lý nhân sinh được thân phụ khai tâm cho ông: Phong tuy độc, bất thích đồng quân/ Hồ tuy bạo, bất thực đồng loại. Nghĩa là: Ông tuy độc, không đốt cùng đàn. Hồ tuy ác không ăn đồng loại.

Cha Đại tướng - cụ Võ Quang Nghiêm, vốn là một nhà nho không thành công trên con đường khoa cử Nho học, đã chọn làm thuốc và làm thầy giáo. Vì vậy, những bài học đầu tiên Đại tướng được học chính là từ thân phụ. Người cha kính yêu ấy sau này đã tham gia các phong trào yêu nước, bị thực dân Pháp bắt giam và đã hi sinh trong tù.

Khác với các vị cách mạng tiền bối khác, Võ Nguyên Giáp gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trẻ hơn rất nhiều. Mãi tới tháng 5/1940, ông cùng đồng chí Phạm Văn Đồng sang Trung Quốc để gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Trong hồi ký Từ nhân dân mà ra, Đại tướng cho biết khi gặp Bác Hồ, sau đó mỗi lần các ông đi công tác, Bác đều dặn ông “cố gắng học thêm quân sự”. Bằng con mắt tinh tường của mình, Bác Hồ đã nhận ra tố chất thiên tài quân sự của Võ Nguyên Giáp từ rất sớm. Vì vậy, mà khi quyết định thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã giao cho ông nhiệm vụ đặc biệt này.

2. Ngày 20/1/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 110-SL phong hàm Đại tướng cho ông, ông trở thành đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam ở tuổi 37.

Trong buổi lễ long trọng phong hàm Đại tướng cho ông, Bác Hồ đã trao Sắc lệnh cho ông với lời nhắn nhủ: “Nhân danh Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác trao cho chú hàm Đại tướng để chú điều

khiển binh sĩ, làm tròn sứ mệnh mà Nhân dân phó thác cho”.

Trong trận đối đầu lịch sử tại Điện Biên Phủ năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định giao cho ông toàn quyền chỉ huy với lời căn dặn: “Trận này chỉ được thắng không được thua vì thua là hết vốn”. Để đáp lại sự tin tưởng tuyệt đối này của Bác, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những quyết định lịch sử, đặc biệt là quyết định từ “đánh nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Chính quyết định này cùng với việc tràn quý từng giọt máu của người lính đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, mệnh lệnh nổi tiếng nhất mà ông chỉ đạo là “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng”.

Trong quá trình trưởng thành của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, cho đến nay, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị Tổng Tư lệnh duy nhất. Trước ông, sau ông chưa có ai được giao đảm nhiệm vị trí đặc biệt này.

Võ Nguyên Giáp là một vị tướng huyền thoại, một thiên tài quân sự không chỉ của Việt Nam mà còn của thế giới. Hầu như những vị tướng, những người lính dưới quyền ông đã dành cho ông sự tin yêu và ngưỡng mộ gần như tuyệt đối.

Thượng tướng, Giáo sư Hoàng Minh Thảo, nguyên Giám đốc Học viện Quân sự cấp cao, đánh giá về ông: “Võ Nguyên Giáp là bậc thầy về cách đánh. Ông luôn tìm ra cách đánh độc đáo và sáng tạo, vừa đảm bảo

thắng lợi cao nhất cho trận đánh, vừa hạn chế đến mức thấp nhất thương vong cho tướng sĩ. Ông là vị thống soái có tài thao lược kiệt xuất...”.

Thượng tướng Trần Văn Trà, nguyên Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã nói: “Võ Nguyên Giáp là một Tổng tư lệnh biết đau với từng vết thương của người lính, biết tiếc từng giọt máu của mỗi chiến binh”.

Nhà báo, nhà sử học nổi tiếng Bernard Fall, người chuyên viết về chiến tranh Việt Nam, đã đánh giá về Võ Nguyên Giáp: “Trong một tương lai có thể thấy trước, phương Tây chưa thể đào tạo được một vị tướng nào sánh kịp với Võ Nguyên Giáp”.

Tướng Christian de Castries, người chỉ huy cao nhất của quân đội Pháp tại chiến trường Điện Biên Phủ, thì “tâm phục khẩu phục”: “Tôi thừa nhận tướng Giáp rất sành sỏi binh nghiệp và khôn ngoan hơn, tài giỏi hơn tôi đã đánh, mà còn hơn cả tướng Cogne và tướng Navarre. Tôi hân hạnh được làm đối thủ của tướng Giáp, được làm kẻ chiến bại trực tiếp của một người tài giỏi như tướng Giáp. Tôi ngưỡng mộ và kính phục ông”.

3. Là người sớm nhận ra vai trò của kinh tế biển và sự kết hợp giữa kinh tế biển với quốc phòng, năm 1977, ông đã đề xuất chiến lược khoa học biển và kinh tế miền biển. Cũng từ năm 1977, ông đã nghĩ đến một nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó thành phần tư nhân được ông rất chú ý.

Khi không còn đảm nhiệm nhiệm vụ bên quân đội, theo sự phân công của Đảng, ông chuyển sang làm Phó Thủ tướng và được giao phụ trách

công tác khoa học và kỹ thuật. Trên cương vị mới này, với bộ óc của một nhà chiến lược tài ba, bằng trái tim nhiệt huyết của một trí thức luôn cùng nhịp đập và suy nghĩ trong niềm vui và nỗi đau của dân tộc, của mỗi người dân, Đại tướng đã tận tâm, tận lực, kiên trung báo quốc.

Là người từng viết tác phẩm Văn đề dân cày từ năm 1937, ông hiểu nỗi khổ nhọc, vất vả của người nông dân. Vì vậy, trên cương vị mới, ông chủ trương huy động lực lượng khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống của Nhân dân. Đại tướng khẳng định: “Mục đích của thông tin khoa học không phải chỉ để biết mà là để làm, thông tin phải đưa đến hành động, đưa đến sản xuất”.

Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là xây dựng và đào tạo đội ngũ nhà giáo. Đại tướng cho rằng “Để thực hiện chiến lược giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục quốc dân, phải đặc biệt quan tâm đến ngành sư phạm, đến việc xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị và năng lực chuyên môn cao. Có chính sách thu hút người giỏi vào ngành sư phạm. Đồng thời chú trọng nâng cao vị thế người thầy bằng nhiều biện pháp mà trước hết là tạo động lực và mọi điều kiện vật chất, tinh thần để đội ngũ thầy cô giáo có thể phát huy cao nhất năng lực và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp cao cả: nâng cao tiềm năng trí tuệ của toàn xã hội”. Đại tướng khẳng định: Cần phải coi chiến lược con người, “tất cả cho con người và tất cả vì con người”. Đối với việc giáo dục thế hệ

trẻ, Đại tướng căn dặn tiền đồ của dân tộc nằm trong tay thanh, thiếu niên và ân cần nhắc nhở thanh, thiếu niên phải lấy việc chung trên hết, làm việc gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của nước nhà, lợi ích của tập thể, lợi ích của cơ quan trước hết chứ không nên nghĩ đến lợi ích cá nhân.

Người xưa đúc kết: “Gian nan là nợ anh hùng phải vay”. Đúc kết này rất đúng với cuộc đời Đại tướng. Trong những giờ khắc khó khăn của cuộc đời mình, ông luôn tin tưởng tuyệt đối vào người thầy Hồ Chí Minh của mình, tin vào con đường mà dân tộc phải đi, đó là con đường theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tin vào Nhân dân mình, tin vào sự công bằng của lịch sử.

Cho tới những năm cuối đời, dù đã ở tuổi trăm, trái tim yêu nước, thương dân của nhà trí thức, vị Đại tướng lừng danh Võ Nguyên Giáp vẫn thốn thức đập cùng nhịp của Nhân dân. Ông đã liên tục có những ý kiến đóng góp xây dựng về nhiều vấn đề quốc kế dân sinh vì lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.

Ngày ông già biệt cuộc đời này, người dân cả nước đã dành sự tiếc thương và kính trọng đặc biệt từ sâu thẳm tâm hồn mình đối với ông. Tài năng và đức độ cao vời vợi của Đại tướng đã giúp người dân đất Việt hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn, đoàn kết với nhau. Còn nhớ, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Fidel Castro, lãnh tụ Cuba, người bạn lớn thân thiết của Việt Nam đã đánh giá về Người trong bức điện chia buồn gửi Việt Nam: “Đồng chí Hồ Chí Minh thuộc về một lớp người đặc biệt mà cái chết lại gieo mầm cho sự sống, đời đời bất diệt”. Nhìn lại những ngày mà dân tộc Việt Nam tiễn biệt vị tướng kính yêu của mình, chắc hẳn ai ai cũng đều nhận thấy đánh giá trên cũng thật đúng với cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhân vật toàn tài, một võ tướng - nhân tướng của thời đại Hồ Chí Minh, một Đại tướng lừng danh đã tận trung báo quốc. Cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc yêu nước tiền bối của dân tộc, tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ mãi mãi ngự trị trong ngôi đền thiêng của dân tộc và trong trái tim, khối óc của mỗi người Việt Nam yêu nước.

VŨ TRUNG KIÊN

50 bác sĩ, điều dưỡng lên đường hỗ trợ chống dịch COVID-19...

TIẾP TRANG 1

... Thời gian đoàn cán bộ, nhân viên y tế Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ từ ngày 24/8 cho đến khi có thông báo kết thúc thời gian hỗ trợ phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Xúc động chứng kiến lễ xuất quân, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp phát biểu: Đây là đợt thứ 3 Lâm Đồng chi viện nhân lực cho tỉnh bạn Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Đối với các cán bộ y tế tham gia tình nguyện ở tuyến đầu chống dịch là cuộc chiến sinh tử. Vì vậy, đoàn công tác không được chủ quan, hạn chế tối đa bị lây nhiễm, sẵn sàng chấp nhận gian khổ để tập trung vào việc chính là phục vụ điều trị chăm sóc bệnh nhân, hạn chế tối đa tử vong. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu và đội ngũ cán bộ trong tỉnh, trong ngành y tế lấy hình ảnh của 50 cán bộ, nhân viên y tế tình nguyện hôm nay làm tấm gương để học tập.

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, đoàn 50 bác sĩ, điều dưỡng Lâm Đồng sẽ chi viện cho Bệnh viện dã chiến tiếp nhận điều trị COVID-19 số 1 tại TP Hồ Chí Minh. Cờ sở này

đi vào hoạt động từ ngày 26/6, có quy mô 4.500 giường, đặt tại Ký túc xá của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Hiện tại, Sở Y tế Lâm Đồng cũng chuẩn bị nguồn nhân lực đợt 2 gồm 50 bác sĩ, điều dưỡng để tiếp tục chi viện cho TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Tại buổi lễ xuất quân, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế đã tặng quà động viên đoàn bác sĩ, điều dưỡng Lâm Đồng chi viện chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Được biết, đây là đợt 3 tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ nhân lực y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho các tỉnh phía Nam. Trong đó, có 2 đợt trước gồm 93 cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt và Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng chi viện cho tỉnh Bình Dương. Hiện, đợt 1 với 58 cán bộ, sinh viên của 2 trường này đã hoàn thành nhiệm vụ trong 1 tháng chống dịch tại Bình Dương đã trở về Lâm Đồng đang thực hiện cách ly theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19. **AN NHIÊN**



Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận trao quyết định và tặng hoa cho đoàn công tác do BSKCI Trần Thành - Phó Trưởng Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng làm Trưởng đoàn và 2 Phó Trưởng đoàn.

Khi Ngân hàng Chính sách xã hội đồng hành cùng người sử dụng lao động

Ngay khi có các văn bản chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành nắm bắt thông tin các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; tuyên truyền, giới thiệu về chương trình hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất và hướng dẫn các doanh nghiệp về thủ tục, hồ sơ vay vốn; đồng thời, chủ động triển khai và tổ chức tập huấn trực tuyến, hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đến toàn thể CBCNV trong Chi nhánh; thành lập tổ hỗ trợ tại các phòng giao dịch NHCSXH huyện, thành phố trong triển khai thực hiện Quyết định 23.

Chi nhánh đã chủ động liên hệ, tư vấn và làm việc với 925 doanh nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn cho 8 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn với số tiền dự kiến 6.682 triệu đồng để trả lương cho 614 người lao động (5 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc với số tiền 1.839 triệu đồng/133 lao động, 1 doanh nghiệp dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan Nhà nước vay vốn trả lương phục hồi sản xuất với số tiền 59 triệu đồng/5 lao động, 2 doanh nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực du lịch, vận tải vay vốn trả lương phục hồi sản xuất với số tiền 4.781 triệu đồng/476 lao động).

Tính đến ngày 20/8/2021, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã giải ngân cho 4 doanh nghiệp vay vốn với số tiền 1.717 triệu đồng/286 lao động/ 448 lượt lao động (gồm 2 đơn vị giáo dục, 1

Sau hơn 1 tháng triển khai Nghị quyết số 68 ngày 1/7/2021 và Quyết định số 23 ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động (NSDLĐ) vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã giải ngân cho 4 đơn vị vay vốn với số tiền gần 1.717 triệu đồng/448 lượt người lao động (NLĐ).

đơn vị vận tải và 1 đơn vị du lịch); trong đó, 3 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho 91 lao động với số tiền 992 triệu đồng, 1 doanh nghiệp vay vốn trả lương phục hồi sản xuất cho 195 lao động với số tiền 725 triệu đồng.

Sau hơn 1 tháng triển khai Nghị quyết 68, với đối tượng là người sử dụng lao động hoạt động trong 5 lĩnh vực theo Quyết định 23 (vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài), NHCSXH đã có hội nghị đánh giá công tác cho vay và ghi nhận những khó khăn, vướng mắc. Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống và kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, ngoài việc giải quyết những vướng mắc về điều kiện được vay vốn, các địa phương đề xuất mở rộng đối tượng cho vay, bổ sung thêm nguồn vốn.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Thu - Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng: Tình hình dịch COVID-19 vẫn đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến khó lường, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn chưa có kế hoạch phục hồi sản xuất, nên việc cho vay trả lương phục hồi sản xuất vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp có nhu cầu



NHCSXH tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Anh ngữ Win Work ký hợp đồng giải ngân vay vốn trả lương ngừng việc.

vay vốn. Đa số các doanh nghiệp ngừng việc do bị ảnh hưởng của đại dịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có quy mô nhỏ và số lao động ngừng việc ít, nên nhu cầu trả lương ngừng việc của các doanh nghiệp không nhiều. Ngoài ra, một trong những điều kiện để doanh nghiệp được vay vốn trả lương phục hồi sản xuất là phải được cơ quan thuế xác nhận đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn; trong khi, nhiều doanh nghiệp chưa được kiểm tra quyết toán thuế theo quy định.

Theo Báo cáo của Ban điều hành Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam, Bắc Giang là địa phương có doanh số giải ngân cao nhất là 90,2 tỷ đồng cho 48 NSDLĐ để trả lương cho 26.592 lượt NLĐ. Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết, Bắc Giang là tỉnh đầu tiên có số lượng các ca mắc COVID-19 sớm nhất và nhiều nhất trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4. Tỉnh đã giữ lại 6 ngân công nhân để không làm dịch lây lan sang các tỉnh khác, nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh và đưa hoạt động sản

xuất trở lại bình thường. Tỉnh đã có nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp duy trì và phục hồi sản xuất. Nghị quyết 68 và Quyết định 23 đã kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp và thể hiện tinh thần "Chính phủ đồng hành với doanh nghiệp".

Tại 63/63 chi nhánh tỉnh, thành phố và 688 phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện trên toàn quốc đã hoàn thành việc tham mưu cho UBND và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cùng cấp ban hành văn bản phối hợp phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện chính sách cho vay NSDLĐ để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất gửi đến các sở, ban, ngành; ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất; các hiệp hội, tập đoàn,...; đồng thời, đã chủ động tiếp cận và hướng dẫn nhiều NSDLĐ hoàn thiện việc lập hồ sơ vay vốn, điển hình như các tỉnh: Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên...

NHCSXH tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị với các sở, ban, ngành địa phương và các hiệp hội thường xuyên cung cấp thông tin NSDLĐ ngừng việc, NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh, có nhu cầu vay vốn để NHCSXH hướng dẫn thủ tục và triển khai cho vay, kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp về nguồn vốn phục hồi sản xuất và trả lương ngừng việc.

LÊ HOA

Nghề mới của người dân Tân Nghĩa

Nhận thấy diện tích mặt nước trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2 có thể tận dụng để nuôi cá, một số hộ dân xã Tân Nghĩa (huyện Di Linh) đã chọn triển khai mô hình nuôi cá lồng. Đây là nghề mới ở Tân Nghĩa nhằm khai phá hết những tiềm năng tự nhiên có sẵn của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thiên, một hộ nuôi cá tại đây, chia sẻ: "Trước kia, tôi cũng làm cà phê để phát triển kinh tế gia đình. Năm 2013, nhận thấy hồ thủy điện Đồng Nai 2 có nguồn nước rất trong nên tôi nảy ý định nuôi cá lồng. Mới đầu, tôi nuôi thử 4 lồng cá rô phi và cá điêu hồng. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm, số cá đó chẳng bao lâu sau đã chết sạch". Mò mẫm học hỏi thêm về kỹ thuật nuôi cá từ những người có kinh nghiệm, ông lại mua cá nuôi tiếp. Và kết quả cá vẫn chết như lần trước.



Hồ thủy điện Đồng Nai 2 đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân xã Tân Nghĩa.

"Tôi quyết định xuống Đồng Nai học cách nuôi, xử lý các loại bệnh cho cá, cũng như học cách thiết kế lồng cá, đặt lồng cá như thế nào cho phù hợp...", ông Thiên cho biết. Từ những kiến thức tích lũy đó, ông đã nuôi cá thành công, mở hướng đi mới ở Tân Nghĩa.

Ông Nguyễn Văn Tiến, một hộ

nuôi cá khác, nói thêm: "Nuôi cá trên lòng hồ thủy điện có những ưu điểm như nguồn nước luôn lưu thông tạo điều kiện cho cá sinh trưởng mạnh, cá có thể nuôi ở mật độ dày và chăm sóc cá khá dễ dàng... Tuy vậy, cá cũng rất dễ mắc bệnh nấm da khi thời tiết giao mùa, nên cần đặc biệt quan tâm đến

khâu vệ sinh lồng cá, nhất là cần xử lý dứt điểm mầm bệnh". Theo ông Tiến, mỗi loài cá có một kỹ thuật nuôi riêng. Cách phòng bệnh và chữa bệnh cũng mỗi loài mỗi khác. Do đó, ngoài việc nắm vững kỹ thuật nuôi, cách thức phòng trừ dịch bệnh, còn phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn thì cá mới cho năng suất cao. Ông Lê Tiến Dũng, một hộ nuôi cá tại đây, bày tỏ sự tán đồng: "Nếu nắm vững kỹ thuật nuôi, cùng cách phòng trừ dịch bệnh, thì so với việc chăm sóc cây cà phê, nghề nuôi cá cho thu nhập cao hơn hẳn".

Ông Nguyễn Công Phóng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Nghĩa, cho hay: "Hiện tại, trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2 đang có 23 hộ nuôi cá, với quy mô hơn 120 lồng, bè. Các loài cá được nuôi chủ yếu ở đây là rô phi, chép, trắm cỏ, điêu hồng. Ngoài ra, một số hộ dân còn nuôi thử nghiệm cá lăng, cá hồ... Việc phát triển nghề nuôi cá lồng, bè trên lòng hồ thủy điện giúp địa phương đa dạng hóa các mô hình kinh tế, giải quyết vấn đề sinh kế của một số hộ dân xã Tân Nghĩa, giúp tăng thu

nhập đáng kể cho người dân". Tuy nhiên, ông Lê Ngọc Chánh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Nghĩa, cho rằng: "Hiện, mô hình nuôi cá vẫn còn ở giai đoạn thăm dò, thử nghiệm. Chỉ những ai thật kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi cá mới trụ lại với nghề. Tân Nghĩa cũng chưa tính đến việc khuyến khích người dân mở rộng mô hình này. Bởi cá thương phẩm đầu ra chưa ổn định, còn gặp khó khăn".

Theo ông Chánh, cá hiện nay chủ yếu được bán lẻ tại các chợ, nhà hàng trên địa bàn huyện Di Linh và huyện Bảo Lâm, chưa có công ty hay doanh nghiệp nào đứng ra bao tiêu sản phẩm. Trong khi đó, những loại cá mới nuôi ở đây như cá lăng, cá hồ... lại gặp tình trạng khan hiếm thức ăn. Bởi chúng chỉ ăn những thức ăn tươi trong khi ở Tân Nghĩa chưa có nguồn thức ăn này cho cá. Vì vậy, chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ người dân trong việc tiêu thụ, giúp họ tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

TRIỆU KA

Cải cách hành chính ngành Giáo dục hướng đến đồng bộ

Cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá của ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khi thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Nhiều chỉ tiêu đến năm 2025 và 2030

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ tại Nghị quyết số 76, ngành GDĐT Lâm Đồng đã xây dựng cả 6 nội dung về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Về cải cách thể chế đến năm 2025, theo Phó Giám đốc Sở GDĐT Huỳnh Quang Long là "tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực GDĐT, thúc đẩy đổi mới sáng tạo". Đó còn là hoàn thiện thể chế và các khung khổ pháp lý để thúc đẩy chuyển đổi số, theo tinh thần phát triển chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Năm 2030, hoàn thiện toàn diện, đồng bộ và vận hành có hiệu quả... Theo đó, nhiều nhiệm vụ đặt ra như: 100% văn bản quy phạm pháp luật do Sở GDĐT tham mưu được thực hiện đúng quy định về cơ sở pháp lý, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày. Phát hiện, xử lý kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với văn bản Trung ương cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế...

Đối với CCHC, đến năm 2025, hoàn thành việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không



Sở GDĐT đã đạt trên 95% văn bản, tài liệu gửi nhận, trao đổi giữa các cơ quan nhà nước qua mạng điện tử.

theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc cơ quan liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. Cũng 80% tối thiểu về TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán điện tử, trong đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 30% trở lên. Sở GDĐT Lâm Đồng đặt ra trong năm 2021, số hóa kết quả giải quyết lĩnh vực GDĐT đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 40%, 30%, 20%, 15%; giai đoạn 2022 - 2025, mỗi năm tăng tối thiểu 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt 100% để kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Đó còn là, tối thiểu 80% TTHC có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong đó, ít nhất 80% được tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%. 100% danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT được cập nhật, công bố đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các

thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận thực hiện thành công trước đó...

CCHC tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đến năm 2025, mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ giáo dục công lập đạt tối thiểu 85%. Đến năm 2030, tiếp tục giảm bình quân 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách so với năm 2025. Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ giáo dục công lập đạt tối thiểu 90%. Cải cách chế độ công vụ vào năm 2025 xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định... Về xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, vào năm 2025, trên 95% văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi với các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử. 90% hồ sơ công việc tại Sở GDĐT được xử lý trên môi trường mạng...

Giải pháp từ những cơ sở hiện thực

Để thực hiện kế hoạch từ nay đến năm 2030 về CCHC như trên, Sở GDĐT Lâm Đồng xác định một số giải pháp cơ bản như: tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội; bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với tạo động lực trong đội ngũ của ngành. Cùng đó

là đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá và thường xuyên đo lường mức độ hài lòng của người dân và tổ chức; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ.

Kết quả CCHC của ngành GDĐT hiện đã đạt đến đâu? Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở GDĐT ngoài đề xuất danh mục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để HĐND và UBND ban hành nghị quyết và các văn bản, còn là việc theo dõi thi hành pháp luật. Đã có 277 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC và đã giải quyết 276 hồ sơ (đều đúng hạn); còn 1 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Không có phát sinh ý kiến kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC của Sở. Sở GDĐT đã xây dựng và thực hiện đề án vị trí việc làm, trong đó, nhóm quản lý, lãnh đạo 17/49 (34,7%); nhóm chuyên môn, nghiệp vụ chiếm 31/49 (chiếm 63,3%); nhóm hỗ trợ, phục vụ 1/49 (2%) và đã bảo đảm không trùng lặp, không chồng chéo nhiệm vụ. 100% các đơn vị trực thuộc xây dựng đề án vị trí việc làm theo từng năm. Tỷ lệ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức, (theo ngạch) và viên chức (theo chức danh nghề nghiệp) đều 100%. Tỷ lệ đạt chuẩn về trình độ quản lý nhà nước đối với cán bộ quản lý đương nhiệm 100%, tin học 100%, ngoại ngữ 100% (theo ngạch, theo chức danh nghề nghiệp và theo vị trí).

Trên 95% văn bản, tài liệu gửi nhận, trao đổi giữa các cơ quan nhà nước qua mạng điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có 15/78 TTHC. Hàng quý, một Phó Giám đốc Sở GDĐT đánh giá tổng hợp về công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Hoạt động này vừa chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế (nếu có), vừa ghi nhận thành quả thực hiện và đúc kết kinh nghiệm để đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý tiếp theo. Ngày 17/6/2021, Giám đốc Sở GDĐT Phạm Thị Hồng Hải đã ký Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 với 70 nội dung đầu việc thuộc 4 lĩnh vực lớn của ngành... **MINH ĐẠO**

Đảng viên K'Hằng vượt khó làm kinh tế giỏi

Với vai trò là đảng viên, những năm qua, anh K'Hằng ở thôn Kon Sô, xã Sơn Điền, huyện Di Linh đã nỗ lực trong việc rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn để từng bước phát triển kinh tế gia đình và làm giàu chính đáng. Anh K'Hằng đã cùng các đảng viên phát huy hiệu quả sức mạnh đoàn kết và trở thành đầu tàu gương mẫu cho bà con trong thôn làm theo.

Anh K'Hằng chia sẻ, cùng với các đảng viên trong chi bộ, bằng sự cần cù, chịu khó của gia đình, ý chí kiên định và không ngại khó ngại khổ của người đảng viên, gia đình anh đã duy trì chăn nuôi gia súc, gia cầm, từng bước áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài tham gia lớp tập huấn do xã và ngành nông nghiệp huyện tổ chức, anh Hằng cùng các đảng viên trong chi bộ còn cất công đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các xã lân cận để ghép cải tạo và trồng thử nghiệm cà phê giống mới. "Với 2 ha cà phê, đến nay gia đình tôi đã cải tạo bằng hình thức ghép chồi được 50% diện tích. Các giống mà tôi sử dụng phổ biến nhất là lá xoài, TR4 và Thiện Trường, năng suất đã được cải thiện rõ rệt. Nếu như trước đây

cà phê của gia đình chỉ đạt 2 - 3 tấn/ha thì sau khi ghép cải tạo năng suất được nâng lên và đạt từ 4 - 5 tấn/ha".

Ngoài tiếp tục ghép cải tạo số diện tích còn lại, thực hiện mô hình trồng xen bơ, sầu riêng... hiện gia đình anh K'Hằng cũng đang thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật thả dọt như những người dân trồng cà phê ở huyện Bảo Lâm. "Trước đây, gia đình tôi cũng rất khó khăn nhưng do chịu khó học hỏi, thay đổi tư duy sản xuất nên hiện nay điều kiện kinh tế của gia đình phát triển khá. Khi kinh tế ổn định, gia đình đã đầu tư trang bị máy cày và các nông cụ phục vụ sản xuất, máy xay xát lúa phục vụ nhu cầu cho người dân", anh K'Hằng tâm sự.

Là đảng viên phụ trách y tế thôn buôn, anh K'Hằng luôn gần gũi, gần bó và hết lòng với bà con trong



Gia đình anh K'Hằng đang đầu tư xây dựng ngôi nhà mới.

thôn. Anh không chỉ tuyên truyền, vận động người dân trong thôn thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới... mà còn tuyên truyền giúp người dân thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong cách làm ăn của mình cho bà con cùng học tập, làm theo; thực tế cho thấy những hộ chịu khó thay đổi thì kinh tế gia đình đã từng bước

được cải thiện đi lên. Tuy nhiên, điều mà anh K'Hằng cũng như các đồng chí trong chi bộ thôn luôn trăn trở là hiện nay trên địa bàn thôn Kon Sô vẫn còn một số hộ dân mang nặng tư tưởng trông chờ, y lại vào sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, chưa có ý thức thay đổi, chịu khó vươn lên, nên kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, vất vả.

Anh K'Nhuân - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Điền cho biết: "Anh K'Hằng là gia đình có công với cách

mạng. Anh là một trong những hộ làm kinh tế giỏi của xã và luôn phát huy tinh tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong tổng số 110 hộ dân thôn Kon Sô, đến nay đã có khoảng 30% số hộ có cuộc sống khá giả, có được kết quả trên, phải kể đến công lao to lớn của các cán bộ, đảng viên, trong đó anh K'Hằng là một điển hình và được địa phương đánh giá cao về gương đảng viên làm kinh tế giỏi. Anh cùng các đảng viên trong chi bộ đã tích cực nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, giúp nhiều hộ dân trong thôn biết cách chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế để tự lực vươn lên xóa đói giảm nghèo".

Với những thành quả đã đạt được trong phát triển kinh tế, đời sống đã được cải thiện và nâng lên đáng kể, hiện nay gia đình anh K'Hằng đã đầu tư trên 700 triệu đồng xây dựng ngôi nhà mới. Điều đó không những góp phần vào sự phát triển chung của thôn, xã, mà còn làm cho diện mạo nông thôn ở xã vùng sâu Sơn Điền ngày càng được khởi sắc. **LAM PHƯƠNG**

Để hỗ trợ cho người dân khắp các tỉnh, thành trong đại dịch COVID-19, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã đóng góp bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa và **Đội tình nguyện Chử thập đỏ xã Ninh Gia (huyện Đức Trọng) là một trong số đó.**

Hơn 2 tháng nay, hầu như ngày nào chuyến xe yêu thương chở nông sản về với người dân các vùng dịch như Bình Dương, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh... do Hội Chử thập đỏ xã Ninh Gia phối hợp với các đoàn thể xã tổ chức cũng đều đặn lần bánh. Để góp sức vào những chuyến xe này, không thể không kể đến những đóng góp tích cực của các “chiến sĩ áo đỏ” thuộc **Đội tình nguyện Chử thập đỏ xã Ninh Gia.**

Anh Võ Minh Hải - Phó Chủ tịch Hội Chử thập đỏ xã Ninh Gia, **Đội trưởng** **Đội tình nguyện**, cho biết: Hơn 2 tháng nay, ngày nào các thành viên đều có mặt từ sớm tại các vườn rau để cắt, đóng hàng, bốc xếp rau, củ lên xe chở về cho người dân đang gặp nhiều khó khăn vì dịch. “Mỗi buổi cắt rau như vậy, **đội phải huy động khoảng 30 - 50 người, phân công công việc rõ ràng cho từng thành viên. Đa phần các rau, củ đều do các thành viên của đội, hội viên chử thập đỏ vận động người dân hỗ trợ; cũng có khi không nhận được sự hỗ trợ thì Hội Chử thập đỏ xã và các thành viên của đội đóng góp tiền vào để mua**” - anh Hải nói.

Hàng ngày, từ lúc 5 giờ sáng, anh Lưu Gia Khanh, thành viên của đội, đã tranh thủ đi chợ để kịp về nấu cơm trưa mang lên vườn cho các thành viên. Anh cho biết: “Tôi tham gia cùng đội cắt rau tại các vườn gần 2 tháng nay, thấy công việc này thật sự ý nghĩa. Trước đây, các chương trình từ thiện ở địa phương đều có sự đóng góp của người dân thành phố, nên lúc này,



Các thành viên đội tình nguyện đang bốc hàng để chuyển lên xe gửi về các địa phương đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Sắc đỏ trên những vườn rau xanh

khí họ đang gặp khó khăn, tôi sẽ giúp hết mình bằng tất cả tâm lòng và trái tim, đó cũng như là cách để trả nợ những ân tình mà họ đã giúp đỡ người dân chúng tôi trong thời gian qua”.

Anh Khanh cũng kể thêm, vợ anh đang làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy Lâm Đồng, vì nơi đây đang thực hiện “3 tại chỗ” nên phải ở lại làm việc nhiều ngày nay, chuyện con cái anh cũng phải cáng đáng hết. “Buổi sáng khi đi chợ nấu cơm cho các thành viên của đội thì tôi cũng tranh thủ nấu cơm trưa cho các con luôn rồi tranh thủ tạt về nhà đưa cho các cháu. Sau khi cơm nước xong xuôi, tôi lại ra vườn

phụ mọi người cắt rau, rồi bốc xếp...” - anh Khanh bày tỏ.

Trương Thị Bảo Chi - thành viên của đội cũng cho hay, em tham gia vào đội từ những ngày đầu và gắn bó tới giờ. Chi có 2 con nhỏ, bé lớn đang học lớp 3, bé nhỏ mới 3 tuổi, nhưng **hễ đội có hoạt động gì, Chi lại gửi các con cho mẹ chồng hoặc cho chồng trông giúp để tham gia.** “Khi tham gia vào đội, thấy mọi người với đủ lứa tuổi khác nhau nhưng ai cũng tâm huyết, nhiệt tình, em thấy rất vui. Giờ người dân các tỉnh, thành đang khổ sở vì dịch, tụi em giúp được gì sẽ giúp hết mình, chỉ

mong dịch mau qua, để cuộc sống sớm trở lại bình thường” - Chi nói.

Anh Võ Minh Hải cho biết thêm, **Đội tình nguyện Chử thập đỏ xã Ninh Gia hoạt động đến nay đã hơn 1 năm. Lúc đầu, đội chỉ có 4 người tham gia, nhưng khi thấy việc làm của đội trong thời gian qua, nhiều người đã tình nguyện xin vào, đến nay, toàn đội đã có 40 thành viên, thuộc nhiều thành phần, trong đó có nông dân, những người nghỉ hưu, người đang còn công tác trong cơ quan nhà nước... với đủ mọi lứa tuổi. Tùy theo khả năng riêng, mọi người đều có đóng góp cho các hoạt động từ thiện của đội, hay Chử thập đỏ xã tổ chức. Người có của thì góp của, người có sức thì góp sức.**

Bà Nguyễn Thị Trâm - Chủ tịch Hội Chử thập đỏ xã Ninh Gia cho biết: Từ lúc thành lập, **đội tình nguyện thường xuyên phối hợp với Hội Chử thập đỏ xã trong các hoạt động thiện nguyện như trao tặng quà, nhu yếu phẩm cho các hoàn cảnh khó khăn, hay như đợt lũ tại miền Trung năm vừa rồi, các thành viên của đội cũng rất tích cực trong việc vận động, hỗ trợ bà con và trực tiếp ra tận Quảng Ngãi, Huế trao quà cho người dân ngoài đó. Rồi đến đợt dịch lần này, nhất là khi dịch bệnh bùng phát mạnh tại xác tỉnh, thành phía Nam, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền xã Ninh Gia, hàng chục chuyến xe yêu thương chở nông sản, nhu yếu phẩm của chính quyền, Nhân dân Ninh Gia, vẫn ngày ngày lần bánh về với người dân tại các vùng khó khăn vì dịch. Đóng góp không nhỏ vào những chuyến xe yêu thương này, không thể không kể đến các thành viên đội tình nguyện chử thập đỏ xã, vừa góp công, vừa góp của. Hầu hết những ngày đi cắt, đóng rau như vậy, các bữa ăn trưa của các thành viên trong đội cũng diễn ra ngay tại vườn, nhưng họ đã không ngại khó, ngại khổ, có mặt tại các vườn để cắt, đóng gói, bốc xếp... từ sáng sớm cho đến tối mịt, để kịp vận chuyển tới người dân các tỉnh, thành ngày trong đêm.**

NHẬT MINH

Túi gạo nghĩa tình, cùng người dân vượt qua đại dịch COVID-19

Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái với mong muốn “Không ai bị bỏ lại phía sau”, những ngày qua, mô hình Túi gạo nghĩa tình ở xã Triệu Hải, huyện Đa Tịch đã trực tiếp giúp cho người dân, các hộ nghèo, cận nghèo, trường hợp hoàn cảnh đặc biệt có những bữa cơm gia đình ấm cúng, để cùng nhau vượt qua ngày tháng khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Giữa tháng 8/2021, mô hình Túi gạo nghĩa tình do MTTQ và đoàn thể xã Triệu Hải được hình thành với mục đích giúp đỡ người dân, các đối tượng yếu thế trên địa bàn ổn định cuộc sống, vượt qua cơn đại dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Triệu Hải cho biết, trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, gần 2 tháng nay, người dân địa phương đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hạn chế ra ngoài, tránh tập trung tại những nơi đông người... đã ảnh hưởng nhiều đến đời sống, sinh hoạt của bà con trong vùng. Hơn nữa, hầu hết thu nhập chính của gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào người thân đi làm ăn xa như tại Bình Dương, TP Hồ Chí Minh... Khi những công dân này đang phải thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ở những nơi này đồng nghĩa với việc cuộc sống trở nên khó khăn hơn.

Xuất phát từ những thực tế đó, MTTQ và các đoàn thể xã Triệu Hải đã xây dựng và thực hiện mô hình Túi gạo nghĩa tình với thông điệp “Ai thiếu

đến lấy, ai thừa đem cho”.

Ban đầu, để có nguồn kinh phí thực hiện, các thành viên tiến hành kêu gọi mạnh thường quân, tập thể, cá nhân, con em trên địa bàn xã ủng hộ tiền mặt để gây quỹ mua gạo. Trước ngày phát gạo, xã sẽ có thông báo qua các kênh thông tin đại chúng như loa phát thanh, các trang mạng xã hội như zalo, facebook để người dân nắm rõ thông tin, nơi phát và thời gian nhận. Đối với các trường hợp được nhận gạo, Ủy ban MTTQ và đoàn thể xác định ở thời điểm này ai cũng khó khăn, ai cũng cần sẽ chia, nên các trường hợp tới nhận đều không giới hạn.

Về nơi đặt và tổ chức phát gạo, mô hình được tiến hành tại trụ sở UBND xã Triệu Hải và được thực hiện vào các ngày trong tuần. Tại điểm phát, đơn vị để lại số điện thoại với mục đích bất cứ lúc nào người dân đến cũng có gạo mang về. Với những cụ già, người khuyết tật không có khả năng đi lại, các thành viên sẽ trực tiếp mang đến trao tặng. Mỗi lần đến nhận, bà con sẽ có 5 kg gạo.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, MTTQ và đoàn thể cũng đã cử



Người dân Triệu Hải vui mừng, phấn khởi đến nhận gạo thông qua mô hình Túi gạo nghĩa tình.

các thành viên sẵn sàng túc trực tại địa điểm để hỗ trợ hướng dẫn bà con. Anh Hà Vinh Du, Bí thư Đoàn xã Triệu Hải cho hay: “Khi đến nhận gạo, người dân được hướng dẫn xếp hàng, người cách người 2 m, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi nhận; trong đó ưu tiên cho những đối tượng là người già, người khuyết tật nhận trước và ai cũng vui vì nhận được sự quan tâm của cộng đồng...”.

Trên tinh thần quyết tâm, đồng lòng cùng địa phương đẩy lùi dịch COVID-19, tuy mới đưa vào hoạt động chưa được lâu nhưng với ý nghĩa nói trên, chương trình đã nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng. Tại mô hình Túi gạo nghĩa tình, không chỉ có người dân tới nhận gạo mà có rất nhiều nhà hảo tâm đã mang gạo đến để quyên

góp, hoặc hỗ trợ tiền mặt để mua gạo, giúp người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn góp một phần nhỏ giúp chương trình hoạt động lâu dài.

Với hoàn cảnh như gia đình chị Nguyễn Thị Vân (53 tuổi, Thôn 3) không có đất sản xuất, chồng và con đau ốm liên miên, một mình chị phải làm thuê làm mướn để có thêm nguồn kinh phí trang trải cuộc sống, khi dịch bệnh xảy ra, hoàn cảnh gia đình trở nên éo le hơn. “Số gạo nhận lần này thực sự có ý nghĩa rất lớn, như là “cứu cánh” giúp tôi, cũng như các gia đình vượt qua khó khăn. Hy vọng chương trình này sẽ được duy trì trong thời gian dài để những người yếu thế như chúng tôi có thêm cơ hội được giúp đỡ”, chị Vân chia sẻ.

Theo số liệu tổng hợp của Ủy ban

MTTQ xã Triệu Hải, trong thời gian qua, nhằm hỗ trợ người dân địa phương trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, đặc biệt là thời điểm huyện Đa Tịch ghi nhận có ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên của tỉnh, chúng tôi đã vận động cán bộ và Nhân dân ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 hơn 20 triệu đồng; kêu gọi ủng hộ 10 triệu đồng, 1.130 kg gạo, trên 4 tấn rau, củ, quả, 40 thùng mì tôm để thực hiện chương trình “Chuyến xe yêu thương” do Ủy ban MTTQ huyện phát động. Bên cạnh đó, từ ngày 15/7 đến nay, Ủy ban MTTQ xã đã tiến hành trao 3 đợt với 47 suất quà; kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình phát ăn sáng miễn phí của Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên;...

Ông Phan Văn Đường, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Hải khẳng định: Ngay khi nắm bắt được hoàn cảnh, nhu cầu mong muốn giúp đỡ của người dân, địa phương cũng đã có nhiều việc làm cụ thể và thiết thực để chung tay cùng Nhân dân đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Cho tới bây giờ, mô hình Túi gạo nghĩa tình đã nhận được những hiệu ứng tích cực. Thông qua việc làm này, nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, lẻ cũng đã tìm đến hỗ trợ kinh phí với mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình để duy trì mô hình. Để người dân an tâm, đặc biệt là những hộ khó khăn, mô hình này sẽ được xã Triệu Hải triển khai và thực hiện cho tới khi cuộc sống người dân đi vào ổn định. **THÂN THU HIỀN**

Tín hiệu vui trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Hàng năm các cơ quan, đơn vị thường xuyên tự rà soát, đối chiếu với các định mức, tiêu chuẩn mới được ban hành để kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ. Thực hiện tự kiểm tra, công khai, minh bạch dự toán thu chi ngân sách, công khai mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước. Tăng cường công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Phía Thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, ngành đã tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Qua các cuộc thanh tra, tình hình quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ, tiết kiệm, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, khắc phục những vướng mắc, sai phạm tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kết quả, theo báo cáo của UBND tỉnh, việc thực hành tiết kiệm trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã phát hiện thực hiện sai tiêu chuẩn định mức, chế độ của Nhà nước là 37.535 triệu đồng. Thực hiện thu hồi 15.072 triệu đồng, bằng 289,9% so với cùng kỳ.

Căn cứ Quyết định 166 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng chương trình hành động cụ thể và triển khai thực hiện khá tốt; chú trọng tăng cường thanh, kiểm tra, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực, tạo nề nếp trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Tổng số tiền thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Lâm Đồng năm 2020 là 1.830.967 triệu đồng, bằng 208,09% so với cùng kỳ, bằng 205,18% so với dự toán.

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và minh bạch trên rất nhiều lĩnh vực. Trong đó, thực hiện chống lãng phí trong việc ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Việc lập và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 được thực hiện trên cơ sở chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị quyết số 20 ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên ở địa phương. Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017 - 2020, về cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ

phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với khả năng nguồn thu của ngân sách địa phương.

Lâm Đồng còn thực hiện thực hành tiết kiệm trong tình hình ngân sách năm 2020 bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Để chủ động điều hành chi ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản điều hành ngân sách để đảm bảo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực tài chính ngân sách trong điều kiện bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Kết quả thực hiện đã tiết kiệm, giảm chi để bù đắp hụt thu ngân sách năm 2020 số tiền 864.030 triệu đồng.

Ngoài ra, tỉnh còn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước. Cụ thể, tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể lương và các khoản có tính chất lương) là 231.842 triệu đồng. Tiết kiệm chi quản lý

hành chính được 50.177 triệu đồng, tiết kiệm văn phòng phẩm được 5.398 triệu đồng, tiết kiệm cước phí thông tin liên lạc là 4.169 triệu đồng, tiết kiệm sử dụng điện là 4.587 triệu đồng, tiết kiệm xăng dầu được 794 triệu đồng, tiết kiệm nước sạch là 2.844 triệu đồng, tiết kiệm về công tác phí là 9.682 triệu đồng, tiết kiệm các khoản chi hội nghị, hội thảo là 2.593 triệu đồng, tiết kiệm chi tiếp khách, lễ hội là 5.684 triệu đồng, tiết kiệm về mua sắm, sửa chữa là 14.227 triệu đồng...

Bên cạnh đó, các lĩnh vực được tỉnh đôn đốc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và thiết bị làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước đã tiết kiệm được 5.891 triệu đồng, bằng 218,02% so cùng kỳ. Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, quản lý trụ sở làm việc, nhà công vụ và công trình phúc

lợi công cộng được 495.141 triệu đồng, bằng 120,91% so cùng kỳ. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên là 9.512 triệu đồng, bằng 145,6% so cùng kỳ...

Theo báo cáo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa nhận định về vấn đề này tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh: Thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động, bám sát nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tham mưu, đề xuất những giải pháp thực hiện phù hợp với thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã ngày càng nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác quản lý chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sử dụng tài sản, phương tiện, trụ sở làm việc... ngày càng được quan tâm, chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

NGUYỆT THU

Lạc Dương:

Tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng trong đại dịch COVID-19 bùng phát

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, huyện Lạc Dương đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, công tác tuần tra, kiểm tra rừng được các lực lượng chức năng đẩy mạnh, giúp phát hiện và xử lý sớm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.



Lực lượng bảo vệ rừng đi tuần tra rừng hàng ngày không để xảy ra vi phạm.

Rừng thuộc huyện Lạc Dương có diện tích khá rộng lớn, khoảng hơn 116.000 ha, độ che phủ rừng trên 85%, trải rộng trên địa bàn giáp ranh Lạc Dương với huyện Lâm Hà, Đam Rông, và một phần TP Đà Lạt. Quản lý, bảo vệ rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được huyện Lạc Dương tập trung thực hiện.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Lạc Dương, từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các khu vực xã Đa Sar, Đa Nhim, xã Lát... Trên địa bàn đã xảy ra 28 vụ vi phạm, diện tích thiệt hại là 16.574 m², lâm sản thiệt hại 297,8 m³ (tăng về số vụ, diện tích và lâm sản thiệt hại so với cùng kỳ năm 2020).

Trước nguy cơ các đối tượng lợi

dụng tình hình dịch bệnh để phá rừng, thời gian qua, các chủ rừng đã tăng cường thực hiện "mục tiêu kép" vừa quản lý, bảo vệ rừng, vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Làm việc với chúng tôi khi vừa mới trở về sau chuyến tuần tra lưu động dài ngày tại các Tiểu khu 118, 132 xã Đa Sar - nơi được xem là "điểm nóng" về tình trạng ken cây, chiếm đất, ông Nguyễn Đình Công, Phó trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) đầu nguồn Đa Nhim cho biết, với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 40.000 ha rừng, chúng tôi xác định quan điểm giữ rừng phải giữ tại gốc, phần lớn thời gian làm việc của cán bộ, nhân viên của Ban là băng rừng, lội suối, tuần tra, kiểm tra giữa rừng sâu.

Trong thời điểm xảy ra dịch COVID-19, rừng có nguy cơ mất an toàn cao bởi các đối tượng xấu có thể lợi dụng sơ hở để xâm hại, nên từ đầu năm đến nay, Ban QLRPH đầu nguồn Đa Nhim huy động 100% quân số ngày đêm chốt, tuần tra giữ rừng. Các tổ, trạm đã tổ chức hàng trăm đợt tuần tra, kiểm tra rừng, mỗi đợt từ 3 đến 5 ngày trên lâm phần được giao quản lý. Ngoài ra, tại các điểm xung yếu, đơn vị lập chốt trực 24/24h để canh giữ, ngăn chặn lâm tặc xâm hại rừng. Bên cạnh đó, đơn vị còn đôn đốc các hộ nhận khoán tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng theo lịch đã phân công, nhất là vào ban đêm, các ngày nghỉ, ngày lễ tại các chốt trực, để kịp thời phát hiện, bắt quả tang những vụ vi

phạm về quản lý, bảo vệ rừng, vận chuyển lâm sản trái phép; thường xuyên tổ chức tuần tra quản lý, bảo vệ rừng tại các tiểu khu nằm sâu trong rừng, xa khu dân cư. Ngoài ra, Ban QLRPH Đa Nhim còn cùng với lực lượng chức năng của huyện thực hiện việc giải tỏa và thu hồi triệt để, toàn bộ diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép, rà soát những diện tích đất trống, những diện tích đủ tiêu chí để thực hiện các biện pháp trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh trong mùa mưa năm 2021, nhằm khôi phục rừng, tăng độ che phủ và nâng cao chất lượng rừng.

Theo ông Nguyễn Đình Công, làm phần của đơn vị trải rộng trên địa bàn nhiều xã, giáp ranh nhiều huyện của tỉnh. Do vậy, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp làm nương rẫy, khai thác, vận chuyển lâm sản và san ủi trái phép diễn biến phức tạp, nhất là khu vực xã Đa Sar, Đa Nhim, Đa Chais... Qua đó, ngay từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, đơn vị luôn linh động triển khai công việc, có thể qua điện thoại, mạng zalo... để cán bộ, nhân viên nắm bắt nhanh chóng, thực hiện nhiệm vụ một cách kịp thời. Trong đó, công tác phòng dịch và bảo vệ rừng là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay, được cán bộ, nhân viên trong đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Ông Đồng Văn Lâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lạc Dương nhận định, mặc dù dịch COVID-19 đang

diễn biến phức tạp, địa phương hạn chế tiếp xúc, tụ tập đông người, nhưng tình trạng người dân vào rừng để phá và lấn chiếm vẫn diễn ra và có chiều hướng phức tạp, trong đó, hành vi phá rừng trái pháp luật chiếm tỷ lệ cao trong tổng số vụ vi phạm.

Để ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ lấn chiếm đất rừng trái phép, Hạt Kiểm lâm Lạc Dương đã thực hiện chốt chặn, tuần tra ban đêm ở cửa rừng, bắt cứ người nào vào rừng đều bị kiểm soát. Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm cũng tăng cường cán bộ xuống các địa bàn, trung bình mỗi xã có từ 1 - 2 cán bộ đi thường xuyên tuần tra. Lực lượng kiểm lâm cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, chính quyền các xã tiến hành truy quét, ngăn chặn các đối tượng khai thác, lấn chiếm trái phép. Tiếp tục phối hợp các ban, ngành trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng của Nhân dân. Tập trung lực lượng tăng cường tuần tra, truy quét các khu vực trọng điểm thuộc tuyến đường ĐT 722, Quốc lộ 27C... nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp tốt với các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số quay về làng cũ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp làm nương rẫy theo chỉ đạo của tỉnh, của huyện.

HOÀNG YÊN

Hỗ trợ các đơn vị vận tải hành khách chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19

Liên tiếp trong thời gian qua, các đơn vị vận tải hành khách đang chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 rất cần sự hỗ trợ kịp thời của cơ quan quản lý về các gói giải pháp, nhằm tháo gỡ khó khăn về mặt tài chính.

Không chỉ các doanh nghiệp lớn mà những cá nhân tham gia vào các hợp tác xã hay làm dịch vụ chạy xe hợp đồng tự do cũng lâm vào cảnh thu không đủ chi. Nhiều người rao bán xe hoặc phải tính đến phương án bán xe để trả nợ, bởi theo họ phân tích, càng cầm cự sẽ càng lỗ trong khi vay nợ ngân hàng mua xe.

Từ 00 giờ ngày 30/5, tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu dừng tiếp nhận các chuyến xe vận chuyển hành khách (xe khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch taxi...) từ Thành phố Hồ Chí Minh vào tỉnh. Tiếp đó, ngày 30/6, Lâm Đồng tiếp tục tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh bằng ô tô từ Lâm Đồng đi đến một số các tỉnh, thành phố khác. Và cũng từ đó, hoạt động vận tải hành khách hầu như tạm dừng. Nhiều nhà xe, hãng xe vận tải



Hoạt động vận tải hành khách hiện nay đã phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

hành khách đã tạm dừng hoạt động. Phương tiện của các doanh nghiệp, các xã viên trong các hợp tác xã "trùm mền" nằm bãi kéo theo đó là đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ không có thu nhập. Nếu tình trạng này kéo dài, việc duy trì sản xuất, kinh doanh đến khi vận tải phục hồi sẽ gặp nhiều khó khăn.

Để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị vận tải, hàng loạt chính sách giảm phí, lệ phí của các cơ quan quản lý nhà nước được kiến nghị, nhằm mục đích hỗ trợ và giảm bớt khó

khăn cho các doanh nghiệp vận tải, tránh phá sản trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay. Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Chính phủ chỉ đạo những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải như: giảm thuế giá trị gia tăng về 0%, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các ngành nghề bị thiệt hại nghiêm trọng bởi dịch bệnh. Bên cạnh đó, đề nghị cho giãn nợ 6 tháng đối với số thuế còn nợ đọng đến ngày 31/12/2021, giảm 50% giá dịch vụ qua bến xe đối với xe

khách; giảm 50% lệ phí đăng ký cho các xe đăng ký mới để kinh doanh vận tải đến cuối năm nay.

Thông tư số 112 ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19 cũng giảm mức thu phí sử dụng đường bộ từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/6/2021. Và mới đây, Bộ Giao thông vận tải cũng kiến nghị và đã được Chính phủ đồng ý, chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục cho phép kéo dài giảm mức thu phí sử dụng đường bộ đến hết năm nay. Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải và hộ kinh doanh vận tải sẽ tiếp tục thực hiện giảm 30% mức phí đăng ký đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, giảm 10% mức phí đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 293 ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Đối với việc thực hiện thông tư này, hiện tỉnh Lâm Đồng đã và đang triển khai khá tốt.

Gói hỗ trợ 26.000 tỷ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ cũng là gói

hỗ trợ của Chính phủ đối với đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh. Theo đó, doanh nghiệp sẽ được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% với điều kiện phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch. Đây cũng là một kênh hỗ trợ chia sẻ khó khăn của các cơ quan quản lý nhà nước, giúp các đơn vị vận tải giảm bớt gánh nặng tài chính trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hoành hành.

Tuy nhiên, cũng có một số vấn đề mà hiện nay các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, đó là hồ sơ vay phục hồi sản xuất hoặc trả lương do dừng hoạt động theo quy định còn chưa phù hợp và thuận lợi so với thực tế doanh nghiệp. Đến nay, cơ quan thuế cũng chưa có hướng dẫn hay thông báo gì về việc tạm dừng nộp thuế hỗ trợ doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp vận tải, các nhà xe đều bày tỏ mong muốn sẽ sớm được quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi trong việc tiếp cận gói vay ưu đãi và kéo dài thời gian hỗ trợ phí đường bộ để các doanh nghiệp kinh doanh vận tải vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19.

NGUYỄN THỊ

Cát Tiên: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm

Giai ngân vốn đầu tư công được xem là một trong những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của huyện Cát Tiên. Hiện, phần lớn các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn huyện đều thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. Do đó, nếu hoàn thành đúng tiến độ đưa vào sử dụng sẽ tạo ra các đột phá trong phát triển kinh tế của huyện Cát Tiên.

Ông Đỗ Thanh Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các công trình công cộng huyện Cát Tiên cho biết: Đối với các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện, các nhà thầu đang tập trung huy động tối đa nguồn lực, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, tài chính để thi công đảm bảo tiến độ được giao.

Cụ thể, tại dự án đường vành đai ven sông Đồng Nai được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư 26.116 triệu đồng, đơn vị thi công là Công ty TNHH Nam Long đã thi công xong phần nền đường thuộc nhánh 2 đi qua thôn Buôn Go và đang triển khai thi công đổ bê tông tấm đan lấp ghép hệ thống mương dọc. Tuy nhiên, hiện công trình vẫn đang trong tình trạng giải ngân thấp do vướng mắc trong công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính phục vụ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tuyến chính. Vì vậy, nhà thầu đang tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến tiến độ để sớm triển khai thi công công trình theo hợp đồng đã ký.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cùng với điều kiện thời tiết bất lợi, UBND huyện Cát Tiên đang tập trung chỉ đạo cho các đơn vị lập kế hoạch chi tiết để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm.

Còn tại dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐH.93 được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư với tổng nguồn vốn 62.155 triệu đồng, đơn vị thi công là Công ty TNHH Nam Long và Công ty TNHH Đại Lực đã tiến hành khởi công dự án từ tháng 1/2021. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị thi công đã thực hiện xong công tác bóc phong hóa nền đường, ra đá lớp 1 toàn tuyến. Tiến độ giải ngân công trình đạt 7.509 triệu đồng trong tổng số kế hoạch vốn năm 2021 là 12.823 triệu đồng.

Đặc biệt, tại công trình hồ chứa nước Đa Sĩ, đến nay, đơn vị chủ đầu tư đã hoàn thành hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đầu mối hồ chứa. Hiện, các đơn vị thi công đang triển khai các hạng mục bổ sung của dự án như đường tránh ngập lòng hồ và nạo vét kênh tràn xả lũ.

Tại hạng mục đường tránh ngập lòng hồ, công trình được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng 5.649 triệu đồng, đơn vị thi công đã hoàn thành phần đường dài 10 km, hoàn thành 32/32 vị trí cống ngang qua đường và đã bàn giao phần đường cho Ban Quản lý dự án là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng thi công giai đoạn 2. Còn tại hạng mục



Các đơn vị thi công khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ thời tiết nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình.

nạo vét kênh tràn xả lũ, đơn vị chủ đầu tư đang triển khai kiểm tra hiện trạng, lập thủ tục thu hồi đất; bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm đưa công trình vào thi công.

Theo ông Đỗ Thanh Vũ, một trong những khó khăn, vướng mắc hiện nay đối với các công trình, dự án có vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh Lâm Đồng là công tác đền bù, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng. Từ đó, một số công trình chưa có mặt bằng sạch để thi công, dẫn đến không có khối lượng để giải ngân, kéo theo tổng giải ngân các công trình đạt thấp.

Còn đối với 33 công trình có nguồn vốn từ nguồn ngân sách huyện Cát Tiên bố trí 43.691 triệu đồng; trong đó, có 15 công trình chuyển tiếp với số vốn 27.303 triệu đồng và đã khởi công mới 18 công trình với tổng số vốn 16.388 triệu đồng, các đơn vị đang tích cực triển khai thi công, bảo đảm tiến độ công trình với tiến độ giải ngân vốn đầu tư đạt 79,15% kế hoạch vốn.

Ông Bùi Văn Văn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên cho biết: Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, thêm vào đó, những tháng cuối

năm rơi vào mùa mưa bão, nên việc triển khai các công trình sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, để thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, UBND huyện Cát Tiên đã chỉ đạo cho các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư công trình đôn đốc đơn vị thi công khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ thời tiết nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các nhà thầu thi công dự án đang gặp khó khăn trong việc huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tại hiện trường. Theo ông Bùi Văn Văn, để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thi công, UBND huyện cũng đã tạo điều kiện cấp "luồng xanh" cho các xe vận chuyển vật tư, vật liệu phục vụ thi công dự án; tạo điều kiện về thủ tục trong công tác phòng, chống dịch; xem xét ưu tiên tiêm vắc xin phòng ngừa COVID-19 cho cán bộ, công nhân viên các đơn vị đang tham gia tại các dự án trên địa bàn huyện, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo tiến độ thi công của các dự án. Mặc khác, trong quá trình thi công, các đơn vị phải thực hiện nghiêm công tác phòng dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế như: đeo khẩu trang, giữ đúng khoảng cách; tại các khu lán trại, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang được đặt ở nhiều vị trí khác nhau để cán bộ, kỹ sư, công nhân tiện sử dụng.

HOÀNG SA

ĐƠN DƯƠNG: Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ông Trần Hùng Dũng- Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương cho biết: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, địa phương đang nhanh chóng thực hiện các giải pháp phòng, chống, giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, UBND huyện đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo chung; tăng cường tổ chức tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số về phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Phát huy vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát hiện, phản ánh các hiện tượng

bất thường ở cơ sở đến các lực lượng chức năng, để ngăn chặn kịp thời các sự việc làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; biểu dương, khen thưởng đột xuất hoặc định kỳ những tổ chức và cá nhân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia phòng, chống dịch.

Huyện cũng tiến hành rà soát, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ kịp thời đối với lao động là người dân tộc thiểu số, nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; triển khai kịp thời các gói hỗ trợ đến đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền có chính sách hỗ trợ phù hợp, không để đồng bào dân tộc thiểu số bị thiếu đói do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19...

D.THƯƠNG

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thông tin từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Lạt cho biết, thực hiện Quyết định 156 ngày 19/8/2021 của LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động đang điều trị COVID-19 và cách ly y tế, LĐLĐ thành phố rà soát danh sách bao gồm 50 trường hợp đoàn viên, người lao động là F0 đang điều trị COVID-19 (mỗi trường hợp hỗ trợ 3.000.000 đồng), 178 trường hợp đoàn viên, người lao động là F1 nuôi con dưới 4 tuổi, nuôi mẹ già bị bệnh hiểm nghèo đang

cách ly y tế tập trung. LĐLĐ đã chuyển khoản đến các đoàn viên, người lao động với tổng số tiền 417 triệu đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ thành phố Đà Lạt đã kịp thời hỗ trợ 200 bộ mùng mền, chiếu gối và thức ăn nhanh cho công nhân, người lao động đang cách ly theo quy định với tổng số tiền trên 57 triệu đồng. Được biết, đoàn viên, người lao động bị nhiễm COVID-19, F1 phải thực hiện cách ly tập trung hầu hết là công nhân Công ty Sợi Đà Lạt.

D.Q

Kiểm tra 2 khu công nghiệp thực hiện phương án sản xuất kinh doanh “3 tại chỗ”

Mới đây Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp cùng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp (KCN) tỉnh, UBND thành phố Bảo Lộc, huyện Đức Trọng tổ chức kiểm tra việc thực hiện phương án sản xuất kinh doanh “3 tại chỗ” tại các doanh nghiệp thuộc 2 KCN Phú Hội (Đức Trọng) và Lộc Sơn (TP Bảo Lộc). Đoàn vừa kết thúc 2 đợt kiểm tra từ ngày 10/8 đến 19/8, kết quả đã tổ chức kiểm tra 51 doanh nghiệp, trong đó tại KCN Phú Hội 25 doanh nghiệp, tại KCN Lộc Sơn 26 doanh nghiệp.

Qua kiểm tra thực tế ghi nhận có 20 doanh nghiệp đã thực hiện tốt phương án “3 tại chỗ”, 11 doanh nghiệp đã tự giác tạm ngưng hoạt động sản xuất từ trước do không đáp ứng được phương án “3 tại chỗ”, 18 doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch và không thực hiện phương án “3 tại chỗ” theo chỉ đạo của UBND tỉnh đã bị đoàn kiểm tra thông báo tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo các điều kiện theo yêu cầu và được các cơ quan có thẩm quyền

kiểm tra, xem xét.

Đoàn kiểm tra cũng đã đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người lao động tại các doanh nghiệp, nhà máy, nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch; vận động cá nhân, người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng Khai báo y tế điện tử (NCOVI) và ứng dụng Khẩu trang điện tử (Bluezone) trên điện thoại thông minh (nếu có) cho bản thân người lao động và người thân. Thường xuyên giữ vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc, tăng cường thông khí tại các khu vực, vị trí làm việc, nhà ăn tập thể, vệ sinh hệ thống thông gió, quạt, điều hòa.

Được biết, tại 2 KCN Phú Hội và Lộc Sơn hiện có tổng cộng 85 dự án, trong đó có 51 dự án đang triển khai với tổng số hơn 5.000 lao động.

AN NHIÊN

ĐẠ HUOAI: 30 dự án đầu tư đang hoạt động trên địa bàn

UBND huyện Đạ Huoai cho biết, tính đến giữa tháng 7/2021, trên địa bàn huyện có 45 dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, trong đó có 30 dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục đi vào hoạt động, chiếm 67%; có 3 dự án đang trong thời gian đầu tư xây dựng các hạng mục công trình; 2 dự án tạm ngừng hoạt động theo yêu cầu của tỉnh và 10 dự án đầu tư chậm tiến độ. Tổng vốn đầu tư các dự án khoảng 3.031 tỷ đồng, đạt 70% vốn đăng ký.

Hiện Đạ Huoai đang tích cực vận động kêu gọi đầu tư vào địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong triển khai các dự án. Huyện cũng cho lấy ý kiến chủ trương để Công ty TNHH Đầu tư Nam Việt Hưng - Phú

Yên đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sầu riêng công nghệ cao tại địa bàn xã Phước Lộc, và những tháng đầu năm nay cũng tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành của tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết vướng mắc Cụm công nghiệp Đạ Oai.

Với một số dự án chậm tiến độ, UBND huyện đã tiếp tục làm việc với dự án Nhà máy thủy điện Đạ Huoai 2, dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Đạ Huoai, dự án của Công ty TNHH Hồng Lam Madagascar, dự án Khu Du lịch Đại Tùng Lâm Hoa Sen... nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

VIẾT TRỌNG

Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng giảm 8,64%

Thông tin từ Sở Công thương Lâm Đồng cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu của tỉnh đạt 399,55 triệu USD, giảm 8,64% so với cùng kỳ năm trước, đạt 49,02% kế hoạch năm 2021. Trong đó, doanh nghiệp trong nước đạt 266,64 triệu USD, giảm 1,89% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 66,74% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 132,91 triệu USD, giảm 19,29% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 33,26% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Trong các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh chỉ có alumina, hydroxit nhôm và dệt may có sự tăng trưởng, còn lại mặt hàng cà phê nhân, chè chế biến, rau quả, hạt điều nhân, hoa tươi các loại... đều giảm về lượng và giá trị.

Cũng trong 8 tháng đầu năm nay, nhập khẩu của tỉnh đạt 131,87 triệu USD, tăng 44,29% so với cùng kỳ, đạt 90,32% kế hoạch năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhập khẩu máy móc, thiết bị cho dự án thủy điện đang thi công.

HOÀNG YÊN

16.738 hộ được hưởng lợi từ khoán quản lý, bảo vệ rừng

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Lâm Đồng, thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30a của Chính phủ và Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giao đất sản xuất, hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ tiền điện... đối với các hộ cận nghèo, hộ nghèo. Đặc biệt, đã thực hiện tốt chính sách giao khoán quản lý, bảo vệ rừng nhằm tạo thu

nhập ổn định cho người dân sống gần rừng.

Hiện nay, toàn tỉnh có 16.738 hộ, trong đó có 11.756 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng lợi từ khoán quản lý, bảo vệ rừng với thu nhập bình quân 18 triệu đồng/hộ/năm thuộc lưu vực chi trả dịch vụ môi trường rừng sông Đồng Nai; 15 triệu đồng/hộ thuộc lưu vực chi trả dịch vụ môi trường rừng sông Serêpôk, 9 triệu đồng/hộ đối với diện tích giao từ ngân sách nhà nước.

N.NGHĨA

24 thai phụ từ vùng có dịch đăng ký về Bảo Lâm

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Bảo Lâm, tính đến ngày 22/8, Bảo Lâm có 24 thai phụ có tuổi thai từ 6 tháng trở lên đang sinh sống, làm việc ở các vùng có dịch đăng ký trở về địa phương.

Các thai phụ này, đang tạm trú tại các tỉnh, thành phố có dịch như Đồng Nai, Bình

Dương, Bình Thuận, An Giang và TP Hồ Chí Minh. Qua đó, huyện Bảo Lâm gửi danh sách, đề xuất sở, ngành liên quan xem xét, xây dựng phương án hỗ trợ đưa đón bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho thai phụ và thân nhân đi cùng.

TRIỆU KA



ĐỒNG LOẠT MIỄN, GIẢM

CÁC LOẠI PHÍ DỊCH VỤ VÀ LÃI SUẤT CHO VAY

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH COVID-19

- Giảm 10% Lãi suất cho vay
- Giảm 2,5% Lãi suất cho vay KH bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
- Ưu đãi Cho vay Doanh nghiệp, xuất nhập khẩu, tiêu dùng
- Miễn, giảm Phí dịch vụ thanh toán trong nước
- Giảm 5% Phí rút tiền tại ATM của ngân hàng khác

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ các Điểm giao dịch của Agribank Lâm Đồng - ĐT: 02633 900 099



